

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VẬN ĐỘNG VIÊN NĂM 2020

Đỗ Hữu Trường*

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035” với mục tiêu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng vận động viên (VĐV) tài năng, có năng khiếu đặc biệt ở một số môn thể thao thành tích cao, thể mạnh của Việt Nam đạt trình độ và giành được thứ hạng cao tại các kỳ thi đấu khu vực, châu lục, thế giới và Olympic; các huấn luyện viên (HLV) tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, có khả năng đặc biệt trong việc hoạch định chiến lược huấn luyện VĐV thi đấu đạt thành tích huy chương tại các đấu trường trong nước và quốc tế. Đề án này đã đặt ra nhiệm vụ mới đầy thách thức với công tác đào tạo VĐV trẻ và VĐV thể thao thành tích cao tại các đơn vị huấn luyện trên toàn quốc.

Công tác đào tạo VĐV của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được tiến hành từ năm 1965. Đến năm 1970, do tình hình chiến tranh ác liệt, VĐV của Hệ văn hoá thể thao được chuyển về Trường huấn luyện TDTT TW (Nhôn, Từ Liêm, Hà Nội). Sau 24 năm gián đoạn, năm 1994 công tác đào tạo VĐV của Trường tiếp tục được tiến hành và nhanh chóng phát triển mạnh mẽ.

Với mục tiêu chính là đào tạo lực lượng VĐV các môn thể thao kế cận cho đội tuyển Quốc gia, từ năm 1994 tới nay, Nhà trường đã cung cấp cho Đội tuyển Quốc gia nhiều VĐV tiêu biểu, từng bước khẳng định vai trò trong công tác đào tạo VĐV thể thao thành tích cao.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu, với định hướng “Tăng cường đào tạo VĐV trẻ để bổ sung cho dự tuyển quốc gia”, năm 2019, Nhà trường đã tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch huấn luyện và thi

đấu cho 10 đội tuyển, trong đó có 2 đội tuyển Quốc gia và 8 Đội tuyển trẻ Quốc gia với tổng số 153 lượt VĐV. Năm 2019, các VĐV của các đội đã đạt được tổng số 182 Huy chương các loại trong đó 56 HCV, 52 HCB, 74 HCĐ (09 Huy chương Quốc tế); 06 VĐV đội tuyển trẻ Quốc gia được lên đội tuyển Quốc gia. Phá kỉ lục: 01 VĐV Điền kinh trẻ Ngân Ngọc Nghĩa Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia.

Bên cạnh việc tập luyện, thi đấu và học văn hóa, giáo dục chính trị, tư tưởng cho VĐV Nhà trường tăng cường cho các đội đi quan sát, dã ngoại, tập huấn trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ cho VĐV.

Với những đóng góp thiết thực cho sự phát triển thể thao thành tích cao Việt Nam và thể mạnh về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực huấn luyện chất lượng cao, trong thời gian tới, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ tiếp tục xây dựng và khẳng định thương hiệu của Trường trong công tác huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao; Mở rộng quy mô đào tạo VĐV cả về số lượng và chất lượng trong đó chú trọng tới huấn luyện các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia các môn thể thao; Tập trung xây dựng chương trình huấn luyện trọng điểm cho các môn thể thao Olympic cũng như Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, đồng thời, Nhà trường sẽ khẳng định vị thế trong việc cung cấp nguồn huấn luyện viên chất lượng cao cho các môn thể thao tại Việt Nam.

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ Đào tạo VĐV Quốc gia và VĐV trẻ Quốc gia, đây là lực lượng kế cận, nòng cốt tham gia thi đấu tại SEA Games 31. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tiếp nhận 8 đội tuyển với tổng số 118 VĐV,

*PGS.TS. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



Vận động viên đội tuyển Cầu lông hiện đang tập huấn tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

trong đó có 1 đội tuyển Cầu lông quốc gia và 7 đội tuyển trẻ Quốc gia gồm: Điền kinh, Bắn súng, Cử tạ, Vật nữ, Cầu lông, Cầu mây, Pencak Silat và đội ngũ 24 HLV, 02 trợ lý HLV, 02 chuyên gia nước ngoài ở môn Vật và Cầu lông Quốc gia. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cần thực hiện một số định hướng sau:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho HLV, VĐV. Thực hiện tốt việc học tập văn hóa cho các VĐV đang theo học các bậc học.

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo định sát sao, kịp thời của Ban giám hiệu Nhà trường, Lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng như các bộ môn, các liên đoàn thể thao về công tác đào tạo các môn thể thao mang tính hệ thống, chọn lọc.

- Tiếp nhận, quản lý, triển khai công tác huấn luyện các đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia các môn thể thao, duy trì công tác kiểm tra đánh giá theo định kỳ nâng cao hiệu quả đào tạo VĐV trẻ. Phân đấu 10 VĐV được tuyển lên Đội tuyển Quốc gia.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý VĐV đặc biệt là đối với VĐV trẻ quốc gia (trong và ngoài giờ tập luyện), nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của VĐV. Duy trì đảm bảo chất lượng các lớp văn hoá theo đúng qui định, phân đấu

100% HS được lên lớp.

- Xây dựng tiêu chuẩn dinh dưỡng cho VĐV nhóm thể thao sức mạnh, nhóm thể thao sức nhanh, nhóm thể thao sức bền.

- Mời chuyên gia, Huấn luyện viên giỏi huấn luyện các môn thể thao trọng điểm của ngành.

- Mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường số lượng các đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia.

- Xây dựng chương trình huấn luyện trọng điểm cho các môn thể thao Olympic.

- Tăng cường tập huấn VĐV ở trong nước và quốc tế.

- Tăng cường mời các chuyên gia, huấn luyện viên thể thao giỏi về huấn luyện.

- Tăng cường tham gia thi đấu tại các giải đấu thể thao quốc tế

- Nâng cao trình độ cho HLV các môn thể thao.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào thực tiễn huấn luyện

Với những định hướng phát triển cụ thể, chi tiết và công tác chuẩn bị chu đáo, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đảm bảo tốt các điều kiện cần thiết để công tác huấn luyện VĐV đạt hiệu quả tốt nhất.